

KẾT THÚC KỶ HỢP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra 9 ngày trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Các cơ quan hữu quan, bộ, ngành, địa phương vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã rất tích cực, khẩn trương, làm việc liên tục, ngoài giờ, không có ngày nghỉ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất, kết thúc kỳ họp sớm 3 ngày so với chương trình đã được thông qua, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương,

các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Quốc hội đã bám sát tình hình thực tế, kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đây là quyết định đúng đắn, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước nhân dân; khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, trong đó gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quốc hội đã ban hành 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự; 11 nghị quyết chuyên đề (về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; hành trình kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; phê chuẩn quyết toán ngân

sách nhà nước năm 2019; hai chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022) và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Xem xét các báo cáo về tổng kết công tác bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa XV; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã rất thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một

khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung trình Quốc hội cũng như các điều kiện bảo đảm và tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo, duy trì không khí nghị trường sôi nổi trong tất cả các ngày làm việc. Các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng, góp phần tạo nên thành công của kỳ họp.

(lược trích theo quochoi.vn)

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cả vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh vừa tổ chức thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam, nhà tài trợ tiêu biểu Nguyễn Văn Thiệu, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) - nhà tài trợ tiêu biểu. Những suất quà thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh đối với các nạn nhân

và ông Nguyễn Văn Mác, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), đều là nạn nhân chất độc da cam; ông Nguyễn Văn Thiệu, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) - nhà tài trợ tiêu biểu. Những suất quà thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh đối với các nạn nhân

chất độc da cam và nhà tài trợ tiêu biểu.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư vừa tổ chức thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam mức độ nặng trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đoàn đã đến thăm, tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng cho gia đình ông Trịnh Xuân Nhung, xã Minh Lăng và

gia đình ông Phạm Minh Thức, xã Minh Quang. Cả hai gia đình đều có từ 2 - 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam mức độ nặng, hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), thể hiện lòng biết ơn, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của các tổ chức, cá nhân với những người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ. Tại huyện Kiến Xương, mô hình triển khai tại hai xã: Bình Thanh (sản xuất lúa thương phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, diện tích 250ha), Bình Định (sản xuất lúa giống, diện tích 200ha). Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch tập huấn cho các hộ dân thực hiện mô hình; hướng dẫn các xã thành lập HTX mới, hợp đồng thực hiện các dịch vụ tập trung; hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết theo nhu cầu của địa phương (máy sấy, máy

xay xát, máy đóng gói...); xây dựng chỉ dẫn địa lý...

Thăm mô hình tại hai xã Bình Thanh, Bình Định, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phụ trách các mô hình; phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện mô hình bảo đảm đạt

mục tiêu: Phát triển sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, áp dụng quản lý đồng ruộng bằng hệ thống phần mềm, nhật ký số đồng ruộng; nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người sản xuất lúa, tiết kiệm chi phí sản xuất; bổ trợ ngân, từng bước bổ trợ thửa để tăng quy mô đồng ruộng. Nâng cao vai trò quản lý, điều hành các khâu dịch vụ sản xuất của HTX; tổ chức sản xuất trên quy

mô toàn xã; áp dụng quy trình thâm canh cải tiến, tăng năng suất từ 5 - 10%, mức lãi trong sản xuất lúa đạt khoảng 42 - 55 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2 lần so với hiện tại; tạo sản phẩm lúa gạo có nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và đủ điều kiện tham gia cạnh tranh, hội nhập quốc tế; thay đổi tư duy của nông dân về thị trường và hội nhập quốc tế với chính sản phẩm nông nghiệp.

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, cử tri các huyện nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, HĐND huyện; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh và các huyện.

Cử tri các huyện phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn: tình, huyện đầu tư kinh phí cho tuyến đường giao thông nông thôn, đường cứu hộ, cứu nạn và hệ thống kè, cống trên một số tuyến sông, tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Cử tri kiến nghị tu bổ một số nghĩa trang liệt sĩ đã xuống cấp. Hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi

trường, đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tỉnh, ngành chuyên môn và các huyện tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý những doanh nghiệp dùng nước sạch không bảo đảm chất lượng cho người dân.

Ngoài ra, cử tri đề nghị HĐND tỉnh, HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Đất đai ở các địa phương; tiếp tục có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và quản lý giá vật tư nông nghiệp; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện

thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, thu hút nhà đầu tư về địa bàn.

Cử tri mong muốn trong các kỳ tiếp xúc cần tăng số lượng, mở rộng thành phần để cử tri cấp cơ sở được đóng góp ý kiến nhiều hơn. Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục nghiên cứu bảo đảm chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ thôn, tổ dân phố; thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp song tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra, cần được chấn

chỉnh kịp thời; đồng thời, cử tri đề nghị tỉnh, huyện có cơ chế khuyến khích, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở cơ sở. Cử tri mong muốn các đại biểu HĐND tiếp tục gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, HĐND huyện và chuyển các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 toàn quốc đã đề ra, các địa phương phải xây dựng kế hoạch tiêm chủng dựa trên số lượng vắc-xin được phân bổ; huy động tối đa các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động.

Về công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng phải sàng lọc kỹ người tiêm trước khi tiêm; xử trí tại chỗ khi có sự cố bất lợi; đồng thời, bố trí đội cấp cứu lưu động, bệnh viện thường trực cấp cứu và bệnh viện phụ trách cấp cứu theo vùng. Sau khi tiêm, người tiêm phải được theo dõi tại chỗ và hướng dẫn tự theo dõi sau tiêm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Thời gian qua, tiến độ tiêm vắc-xin tại nhiều địa phương còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Các địa phương cần làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ tiêm, nếu có khó khăn phải đề xuất để tìm cách tháo gỡ. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Quá trình tiêm phải bảo đảm an toàn tiêm chủng và công tác phòng, chống dịch. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

thường xuyên 100 địa chỉ nhân đạo; 90% tổ chức hội cơ sở mỗi năm làm từ 1 - 2 công trình nhân đạo trở lên và thu hút được 1 - 2 dự án nhân đạo... Phần đầu duy trì danh hiệu đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào chữ thập đỏ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Liên đoàn Lao động tỉnh cấp phát 12.000 poster, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống, dịch Covid-19



Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình treo các poster tại khu vực để quan sát để người lao động nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức in và cấp phát 1.500 poster và 10.500 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung tuyên truyền yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; những việc phải làm (cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định...) và những việc không nên làm (không đi làm khi có biểu hiện ho, sốt; không tụ tập đông người; không khạc nhổ, vứt khẩu trang bừa bãi...).

Đến nay, toàn bộ số poster, tờ rơi đã được liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cấp phát cho các doanh nghiệp có đồng công nhân để tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

NGUYỄN CƯỜNG

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 29/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 29/7, số người nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, vùng lãnh thổ là hơn 196,7 triệu người, trong đó hơn 4,2 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 29/7, cả nước ghi nhận thêm 7.594 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.593 ca trong nước và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 128.413 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 5,32 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 31.780/128.413 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 29/7 toàn tỉnh có 118 trường hợp F1 và 1.375 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 607 mẫu, trong đó 10 mẫu của các trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (1 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 9 mẫu âm tính với SARS-CoV-2); 15 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 582 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 7.747 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 7.015 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 6 bệnh nhân. 4 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, xuất viện về địa phương tiếp tục theo dõi y tế theo quy định. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 18 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.954 trường hợp, trong đó 1.859 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 95 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: <http://cdcthaibinh.vn/> của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc <https://soyte.thaibinh.gov.vn/> của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

THU HOÀI

Khai mạc hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ

Sáng ngày 29/7, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức khai mạc hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.

Trong hai ngày 29 - 30/7, các thí sinh là chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh tham gia hai phần thi chung: nhận thức pháp luật về DQTV bằng phương pháp trắc nghiệm và bản sáng K54 bài 1C. Nội dung thi riêng cho các đối

tượng: chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện thi về tham mưu xây dựng và bảo vệ để án tổ chức lực lượng, huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, thành phố theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chính trị viên ban CHQS cấp xã thi chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; phó chỉ huy

trưởng ban CHQS cấp xã tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân cấp xã...

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về DQTV, trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác DQTV cho cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương các cấp. Kết thúc hội thi, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn đoàn cán bộ tham gia hội thi do Quân khu 3 tổ chức.

TÁT ĐẠT



Các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm nhận thức về Luật và các văn bản liên quan đến Luật Dân quân tự vệ.

Hỗ trợ 70.000 liều vắc-xin tiêm phòng cúm gia cầm

Sáng ngày 29/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đi kiểm tra tiến độ cấp phát, tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm (CGC) tại thị trấn Kiến Xương, xã Quảng Trung (Kiến Xương). Để bảo đảm miễn dịch chủ động đồng bộ, ngăn chặn vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao khác,

THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG

Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N8

Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh, lây lan dịch cúm gia cầm A/H5N8, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) đã sử dụng 110 lít hóa chất, rắc 1.650kg vôi bột vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ thị trấn.

Cùng với đó, thị trấn lập 6 chốt kiểm dịch ở 5 điểm nút ra vào thị trấn và 1 điểm tại chợ Nê, 1 tổ cơ động với 25 người; tổ chức tiêm vắc-xin cho gần 13.000 con gia cầm; ký cam kết với 100% hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ

vùng có nguy cơ cao. Dự kiến hết tháng 7/2021 sẽ hoàn thành tiêm phòng vắc-xin CGC.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phân công cán bộ bám sát cơ sở để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra tiến độ tiêm phòng tại các thôn, tổ dân phố, bảo đảm tiêm phòng hiệu quả, trung thực, chính xác.

NGÂN HUỖN

THU THUY